

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 24 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 24 năm 2017.

#### **1. Các nhân tố tác động tới lạm phát ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và một số khuyến nghị/ Nguyễn Hữu Mạnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 24/2017 .- Tr. 5 – 13**

**Tóm tắt:** Cùng với quá trình hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, diễn biến lạm phát trong nền kinh tế toàn cầu đã có ảnh hưởng ngày càng mạnh đến động thái lạm phát ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhân tố trong nước cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự biến động lạm phát ở Việt Nam trong thời gian qua. Bài viết sẽ nhận diện các nhân tố chính gây ra biến động lạm phát ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và đưa ra một số khuyến nghị nhằm kiểm soát lạm phát.

**Từ khóa:** Lạm phát; Hội nhập quốc tế; Kinh tế

#### **2. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ ghi nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Trương Thị Hoài Linh, Phan Hồng Mai// Tạp chí Ngân hàng .- Số 24/2017 .- Tr. 19 – 24**

**Tóm tắt:** Thông qua việc áp dụng kỹ thuật thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá và kỹ thuật hồi quy logistic, bài viết này đánh giá sự hài lòng của 427 khách hàng hiện đang sử dụng thẻ ghi nợ của các ngân hàng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy khách hàng đang quan tâm đến đặc điểm dịch vụ, tiện ích, sự an toàn và giá cả khi đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ của ngân hàng. Trong đó, vấn đề đặc điểm dịch vụ, tiện ích sản phẩm có mức độ ảnh hưởng lớn hơn và hiện đã được khách hàng hài lòng nên các ngân hàng thương mại (NHTM) chỉ cần duy trì như hiện tại và có thể xem xét cải tiến trong dài hạn khi điều kiện cho phép. Còn vấn đề giá cả dịch vụ tuy có tác động nhỏ hơn nhưng khách hàng lại chưa thực sự hài lòng nên trong ngắn hạn, ngân hàng nên dành nguồn lực để nghiên cứu, thực hiện các phương án giảm phí giao dịch và tăng lãi suất đối với tiền gửi trên tài khoản thẻ ghi nợ nhằm nâng cao hơn sự hài lòng của khách hàng, làm cơ sở duy trì và mở rộng thị phần dịch vụ.

**Từ khóa:** Dịch vụ thanh toán; Thẻ ghi nợ; Ngân hàng thương mại.

#### **3. Áp dụng bộ chỉ tiêu giám sát an toàn hoạt động ngân hàng trong nhận diện rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài/ Trương Anh Hùng, Nguyễn Công Hùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 24/2017 .- Tr. 25 – 30**

**Tóm tắt:** Xét trên hiện trạng các quy định cũng như thực tế hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, chưa thể chuyển đổi hoàn toàn sang phương pháp giám sát rủi ro mà phải kết hợp giữa giám sát việc tuân thủ pháp luật và giám sát rủi ro. Do đó, bộ chỉ tiêu giám sát an toàn hoạt động ngân hàng xây dựng trên cơ sở hai nhóm chỉ tiêu chính: (i) nhóm chỉ tiêu tuân thủ; (ii) nhóm chỉ tiêu sử dụng để giám sát rủi ro. Trong phạm vi bài viết này sẽ đề cập đến nhóm chỉ tiêu sử dụng để giám sát rủi ro được xây dựng nhằm nhận biết: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường (rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá), rủi ro thanh khoản, hiệu quả hoạt động và vốn.

**Từ khóa:** Bộ chỉ số giám sát an toàn hoạt động ngân hàng; Rủi ro; Tổ chức tín dụng; Ngân hàng

**4. Phát triển tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay/ Võ Đức Toàn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 24/2017 .- Tr. 31 – 33**

**Tóm tắt:** Phát triển tổ chức tài chính vi mô có thể được xem là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Với quan điểm đó, tác giả bài viết trao đổi về thực trạng, vai trò của các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam, nêu lên những đề còn hạn chế trong hoạt động, đề xuất một số khuyến nghị giải pháp nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô trong thời gian tới.

**Từ khóa:** Tổ chức tài chính vi mô; Tài chính; Tổ chức tín dụng

**5. Khung khổ điều hành chính sách tiền tệ: Cơ sở lý luận và xu hướng phát triển trên thế giới/ Bùi Quốc Dũng, Mai Thị Trang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 24/2017 .- Tr. 48 – 53**

**Tóm tắt:** Khung khổ chính sách tiền tệ (CSTT) là một cơ chế trong đó Ngân hàng Trung ương (NHTW) sử dụng công cụ, thực thi các giải pháp CSTT để nhằm đạt được mục tiêu của CSTT. Sự phát triển của các hình thái khung khổ CSTT trên thế giới có một quá trình lâu dài nhưng rõ nét nhất là kể từ những năm 1960 trở lại đây ở các nước phát triển sau đó lan tỏa sang các nước đang phát triển. Các nghiên cứu về vấn đề này cho thấy các khung khổ thịnh hành đều phản ánh điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và chịu ảnh hưởng của các lý thuyết kinh tế trong từng thời kỳ. Khung khổ CSTT mà các nước áp dụng có thể phân thành 3 loại chính là khung khổ mục tiêu tỷ giá, khung khổ mục tiêu khối lượng và khung khổ mục tiêu lạm phát. Bài viết này trình bày lý luận chung về các khung khổ CSTT và xu thế phát triển các khung khổ trên thế giới, thảo luận các đặc điểm riêng của các nhóm quốc gia và từ đó gợi ý một số vấn đề liên quan đến xây dựng khung khổ CSTT cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

**Từ khóa:** Khung khổ chính sách tiền tệ; Chính sách tiền tệ

**6. Phát triển thị trường mua bán nợ: Nghiên cứu trường hợp của Mỹ/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 24/2017 .- Tr. 54 – 58**

**Tóm tắt:** Trong những năm gần đây, vấn đề hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam được bàn luận rất sôi nổi và được nhìn nhận là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, tham gia mua bán nợ có Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của danh nghiệp (DATC), Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC) và hơn 20 công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) thuộc các ngân hàng thương mại. Bài viết nghiên cứu cấu trúc thị trường mua bán nợ của Mỹ để đưa ra một số hàm ý chính sách hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển của một thị trường mua bán nợ hoàn chỉnh cho Việt Nam.

**Từ khóa:** Thị trường mua bán nợ; Mua bán nợ

**Trung tâm Thông tin Thư viện**